

Số: /BC-UBND

TP. Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Theo kế hoạch, trong năm 2023, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố thực hiện 5 cuộc thanh tra hành chính trong các lĩnh vực tài chính ngân sách, đất đai và thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

Trong năm 2023, Thanh tra thành phố đã triển khai 6 cuộc thanh tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 2 cuộc thanh tra đột xuất theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả: Đã ban hành kết luận 5 cuộc thanh tra, trong đó 3 kết luận thanh tra theo kế hoạch; 02 kết luận thanh tra đột xuất, hiện còn 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đang thực hiện thanh tra tại đơn vị. Do phát sinh 02 cuộc thanh tra đột xuất và đã được thanh tra tỉnh Hải Dương thực hiện thanh tra nội dung đất đai và XD/CB trên địa bàn thành phố (có lấy số liệu của các phường xã) nên cuộc thanh tra theo kế hoạch về việc thực hiện chính sách, pháp luật của UBND phường Cẩm Thượng trong việc quản lý, sử dụng đất đai (thời kỳ thanh tra: 02 năm, 2020 và 2021), Thanh tra thành phố đã đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố không tiến hành thanh tra.

1.1. Việc triển khai và thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính.

Việc triển khai các cuộc thanh tra: Thanh tra thành phố triển khai 6 cuộc thanh tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất gồm:

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường Việt Hoà, Tứ Minh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng; thời kỳ Thanh tra: 2 năm 2021, 2022.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của UBND các xã: Ngọc Sơn, Gia Xuyên trong việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; các nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công; thời kỳ thanh tra trong 2 năm 2021, 2022.

- Thanh tra đột xuất việc thu, quản lý, sử dụng học phí tại trường THCS Bình Hàn, thời kỳ thanh tra: từ năm 2016 đến năm 2021 theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

- Thanh tra đột xuất công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông ngõ 88 đường Đình Văn Tả và ngõ 255 đường Quang Trung, phường Bình Hàn, TP Hải Dương do UBND phường Bình Hàn làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

1.2. Kết luận thanh tra.

Đã ban hành kết luận 5 cuộc thanh tra, trong đó 3 kết luận thanh tra theo kế hoạch; 02 kết luận thanh tra đột xuất, hiện còn 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đang thực hiện thanh tra tại đơn vị: Qua Thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ, đã yêu cầu các đơn vị khắc phục, điều chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ công tác tốt hơn trong thời gian tới đối với Chủ tịch UBND phường Việt Hoà, Tứ Minh; chỉ ra một số sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách xã, trường học. Đã kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị: tư vấn giám sát, quản lý dự án và đơn vị thi công do có những vi phạm trong việc giám sát, thi công công trình; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư; khắc phục các sai phạm về chất lượng công trình phần bê tông bề mặt công trình; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND và Kế toán ngân sách xã Ngọc Sơn; kiến nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Hiệu trưởng trường THCS Bình Hàn, kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với nguyên kế toán trường THCS Bình Hàn do vi phạm nghiêm trọng quy định về hạch toán, kế toán; kiến nghị chuyển hồ sơ 01 vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra để xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với nguyên kế toán trường THCS Bình Hàn. Xử lý về kinh tế tổng số tiền: 36.998.000đ, trong đó: thu hồi số tiền 33.379.000đ của đơn vị tư vấn quản lý dự án và đơn vị thi công công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Ngọc Sơn (21.262.000đ của đơn vị QLDA, 12.117.000đ đối với đơn vị thi công); giảm giá trị quyết toán số tiền 3.619.000đ đối với công trình Cải tạo giao thông thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn do không thực hiện công việc bảo hiểm, kiểm toán công trình.

Đang thực hiện Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của UBND xã Gia Xuyên trong việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; các nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công; thời kỳ thanh tra trong 2 năm 2021, 2022 theo kế hoạch thanh tra năm 2023.

1.3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra

a) Thực hiện các Kết luận thanh tra do thành phố ban hành:

Tổng số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ là: 6 kết luận, trong đó có 3 Kết luận thanh tra, từ các năm trước chuyển sang, chưa thực hiện xong, 3 kết luận thanh tra phát sinh trong năm, đã thực hiện xong 1 kết luận thanh tra đạt đại tại xã An Thượng, còn 5 Kết luận thanh tra chưa thực hiện xong, cụ thể như sau:

- Kết luận thanh tra số 212/KL-UBND ngày 31/12/2015 về việc chấp hành các quy định về quản lý đất đai của UBND phường Bình Hàn từ 2012 đến 2014. Qua Thanh tra đã phát hiện một số thiếu sót, tồn tại kiến nghị thực hiện thu tiền sử dụng đất vào ngân sách đối với 3 thửa đất giao trái thẩm quyền cho ông Khanh năm 2006 đã chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Thanh Vân, Phạm Thị Cuốn, Nguyễn Thị Tâm và 01 thửa đất bà Tròn chuyển nhượng cho bà Đinh Thị Nhung theo quy định, tổng diện tích 360.2m²; Truy thu tiền bà Nhung thực hiện chuyển đổi và xây dựng trên đất nông nghiệp diện tích 126.6m²; Xử lý đối với các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích của các hộ ông Lân, ông Xô, bà Huệ, tổng diện tích 773.58m²; xử lý đối với các diện tích đất của bà Nguyễn Thị Hiền (khu 4, Đinh Thị Tuyết (khu 11), Vũ Minh Đức (đường Tuệ Tĩnh kéo dài)...Ngày 07/8/2023, Thành uỷ Hải Dương có Thông báo số 1883-TB/VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hải Dương về việc thực hiện kết luận thanh tra, trong đó có Kết luận số 212/KL-UBND; UBND thành phố có Công văn số 2117/UBND-TTr ngày 06/9/2023 về đơn đốc thực hiện Kết luận thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ Hải Dương, giao UBND phường Bình Hàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện từng nội dung. UBND phường Bình Hàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận, tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện xong.

- Kết luận thanh tra số 21/KL-TTr ngày 06/8/2018 của Thanh tra thành phố về Thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của UBND xã Thượng Đạt. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý vi phạm đối với 409m² đất công, buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm, thực hiện việc quản lý đất công theo quy định. Đã thực hiện phá dỡ công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Lượng và hộ ông Phùng Văn Dự, xã An Thượng). Đến nay hộ ông Nguyễn Văn Lượng và Phùng Văn Dự đã chấp hành tự tháo dỡ xong toàn bộ công trình vi phạm theo Kết luận thanh tra (Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 22/9/2023 của UBND xã An Thượng). Đã thực hiện xong.

- Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 24/3/2020 thanh tra việc thực hiện tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển MĐSD đất và thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Lan Anh, phường Tân Bình. Đã kiến nghị yêu cầu bà Nguyễn Thị Lan Anh nộp số tiền 121.018.474đ tiền thuê đất của năm 2018, 2019 vào ngân sách nhà nước, kết quả đến nay bà Lan Anh chưa thực hiện. Ngày 03/8/2023, UBND thành phố tổ chức với các đơn vị có liên quan xác định loại đất: thương mại dịch vụ để làm căn cứ chi nhánh Văn phòng ĐKQSD đất thành phố thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Hiện nay Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố đã luân chuyển thông tin NVTC đến cơ quan thuế. Sau khi cơ quan Thuế ban hành Thông báo thuế, phòng Tài nguyên & Môi trường sẽ tham mưu UBND thành phố ký Hợp đồng thuê đất cho hộ bà Nguyễn Thị Lan Anh. Chưa thực hiện xong.

- Kết luận thanh tra số 15/KL-TTr ngày 12/9/2023 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của UBND xã Ngọc Sơn trong quản lý thu, chi ngân sách nhà

nước, các nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công; thời kỳ thanh tra trong 02 năm 2021-2022. Qua thanh tra đã chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách xã, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND và Kế toán ngân sách xã Ngọc Sơn; kiến nghị thu hồi số tiền 33.379.000đ của đơn vị tư vấn quản lý dự án và đơn vị thi công công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Ngọc Sơn (21.262.000đ của đơn vị QLDA, 12.117.000đ đối với đơn vị thi công); giảm giá trị quyết toán số tiền 3.619.000đ đối với công trình Cải tạo giao thông thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn do không thực hiện công việc bảo hiểm, kiểm toán công trình, đã thực hiện xong việc thu hồi tiền và giảm trừ quyết toán. Đến nay chưa thực hiện xong việc chấm dứt hợp đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân gồm sứ Anh Minh thuê nhà Quán trang làm nơi trưng bày sản phẩm, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hộ sử dụng diện tích đất bãi bồi ven sông sử dụng trái mục đích và rà soát, ký kết lại các Hợp đồng đã hết hạn hoặc không đúng thời hạn đối với các hộ thuê đất công ích.

- Kết luận thanh tra số 821/KL-TTr ngày 12/10/2023 Thanh tra đột xuất công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông ngõ 88 và ngõ 255 Quang Trung, khu 10, phường Bình Hàn do UBND phường Bình Hàn làm chủ đầu tư. Qua thanh tra đã chỉ ra một số sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, đã yêu cầu xử lý vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị: tư vấn giám sát, quản lý dự án và đơn vị thi công do có nhưng vi phạm trong việc giám sát, thi công công trình; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư; yêu cầu khắc phục các sai phạm về chất lượng công trình phần bê tông mặt đường. Đến nay, UBND phường đang phối hợp với các phòng chuyên môn trình UBND thành phố phương án khắc phục sai phạm, chưa thực hiện xong.

- Kết luận thanh tra số 873/KL-UBND ngày 27/10/2023 Thanh tra đột xuất việc thu, quản lý, sử dụng học phí tại trường THCS Bình Hàn, thời kỳ thanh tra: từ năm 2016 đến năm 2021. Qua thanh tra đã chỉ ra một số sai phạm trong công tác hạch toán kế toán, chậm nộp tiền vào kho bạc nhà nước, sửa chữa số liệu trên các giấy nộp tiền để thực hiện quyết toán; hạch toán không đúng số liệu thực tế phát sinh, thất lạc một số chứng từ... kiến nghị xử lý hành chính: kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Hiệu trưởng trường THCS Bình Hàn, kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với nguyên kế toán trường THCS Bình Hàn do vi phạm nghiêm trọng quy định về hạch toán, kế toán; kiến nghị chuyển hồ sơ 01 vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra để xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với nguyên kế toán trường THCS Bình Hàn

Đã ban hành Công văn số 2742/UBND-TTr ngày 27/10/2023 về việc chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; UBND thành phố và Trường THCS Lê Hồng Phong đang làm thủ tục kỷ luật hành chính đối với Hiệu trưởng và nguyên kế toán trường THCS Bình Hàn. Chưa thực hiện xong.

b) Thực hiện các Kết luận thanh tra do các cơ quan cấp trên ban hành.

Tổng số Kết luận thanh tra do các cơ quan cấp trên ban hành, UBND thành phố phải thực hiện là 9 kết luận, kết quả thực hiện như sau:

- Kết luận thanh tra số 1228/KL-TTr ngày 29/12/2021 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với chi nhánh Hải Dương-Công ty Cổ phần Đầu tư Newland. Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Giám đốc Ban GPMB thành phố báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra Tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở báo cáo số 78/BC-GPMB ngày 09/6/2023, UBND thành phố đã có Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 15/6/2023 báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận thanh tra số 1228/KL-TTr về Thanh tra tỉnh theo quy định.

- Kết luận thanh tra số 134/KL-TTr ngày 15/02/2023 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc thanh tra đột xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; xử lý đất dôi dư, xen kẹt tại UBND xã An Thượng, thành phố Hải Dương từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021. UBND thành phố đã yêu cầu UBND xã An Thượng và Phòng TNMT báo cáo kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị và UBND xã An Thượng về việc triển khai thực hiện, UBND thành phố đã có Báo cáo số Báo cáo số 426/BC-UBND ngày 15/6/2023 báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận thanh tra số 134/KL-TTr về Thanh tra tỉnh theo quy định, hiện đang tiếp tục thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trên đất công như kết luận đã nêu.

- Kết luận thanh tra số 281/KL-TTr ngày 13/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương. Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản số 562/UBND-VP ngày 17/3/2023 chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh Hải Dương. Đang rà soát thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo văn bản 2512/STNMT-TTr ngày 05/10/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương

- Kết luận thanh tra số 272/KL-TTr ngày 10/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đô (mã số thuế: 0101583767) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh thành phố Hải Dương. Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản số 563/UBND-VP ngày 17/3/2023 chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh Hải Dương.

- Kết luận thanh tra số 2018/KL-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thanh tra đột xuất việc quy hoạch xây dựng, thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và các vấn đề khác có liên quan tại lô O.28 thuộc Dự án Khu Thương mại - Du lịch và Đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương. Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh Hải Dương. Ngày 01/8/2023, UBND thành phố đã có Báo cáo 617/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra.

- Kết luận thanh tra số 05/KL-STNMT ngày 27/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Thông báo kết luận số 04-TB/BCĐ ngày 27/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đối với các vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ban hành Quyết định thành lập tổ xác minh để làm rõ các vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. UBND thành phố đã có Báo cáo 365/BC-UBND ngày 25/5/2023 về việc thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 27/3/2023 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực, đồng thời có phụ lục đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện xử lý vi phạm đối với Bệnh viện Y học cổ truyền – Hiện nay đang triển khai các bước xử lý theo kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh.

- Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCTP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020 (*sau viết tắt là Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCTP*) và Văn bản số 3608/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCTP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ tại Hải Dương. UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, giao các phòng, ban chuyên môn tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh theo quy định, cụ thể: Ngày 01/8/2023, UBND TP có Công văn số 1869/UBND-TTtr giao Phòng QLĐT, Đội KTQT, UBND phường Tứ Minh về việc tiếp tục thực hiện KL số 856/KL-TTCTP, ngày 06/9/2023, Chủ tịch UBND TP có Công Văn số 2186/UBND-TTtr đôn đốc thực hiện KL số 856/KL-TTCTP. Chưa thực hiện xong.

- Kết luận thanh tra số 748/KL-TTtr ngày 27/6/2023 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ Phú Yên thành phố Hải Dương. UBND TP đã xây dựng Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 12/7/2023 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 748/KL-TTtr của Thanh tra tỉnh Hải Dương, giao các phòng chuyên môn liên quan tham mưu cho UBND thành phố thực hiện kết luận. Trên cơ sở báo cáo, kiểm điểm của các đơn vị cá nhân, ngày 25/8/2023, UBND thành phố đã tổ chức họp nghe, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và đang hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đang

rà soát thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo văn bản 2512/STNMT-TTr ngày 05/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

- Kết luận thanh tra số 134/KL-TTr ngày 29/9/2023 của Thanh tra Bộ Xây dựng về thực hiện việc dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. UBND thành phố thực hiện công khai Kết luận thanh tra theo Công văn số 2210/SXD-TTr ngày 07/11/2023 của Sở Xây Dựng tỉnh Hải Dương V/v thực hiện và công khai Kết luận thanh tra Bộ Xây dựng. Các nội dung trong kết luận, UBND thành phố đang xây dựng kế hoạch thực hiện, chưa thực hiện xong.

2. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị.

Trong năm 2023, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố tăng về số đơn nhận và đơn thuộc thẩm quyền. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận các đơn thư kiến nghị, phản ánh, đề nghị của công dân tăng so với năm trước, tuy nhiên tình hình ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp, kết quả cụ thể như sau:

2.1. Kết quả công tác tiếp dân

Trong năm 2023, UBND thành phố đã tiếp 169 lượt, 216 người, với 93 vụ việc mới phát sinh, 76 vụ việc cũ, tăng 42 lượt tiếp, 77 người và 31 vụ việc mới phát sinh so với năm 2022. Trong đó:

- Chủ tịch UBND thành phố tiếp 55 lượt với 64 người, trong đó có 16 vụ việc mới phát sinh, 39 vụ việc cũ.

- Chủ tịch UBND TP uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp 39 lượt, 45 người với 14 vụ việc mới phát sinh, 25 vụ việc cũ.

- Ban Tiếp công dân và Thanh tra thành phố tiếp 75 lượt, 107 người với 63 vụ việc mới, 12 vụ việc cũ.

Nội dung công dân đến phòng tiếp công dân chủ yếu là khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh: 169 vụ, cụ thể liên quan đến đất đai, cấp giấy CNQSD đất: 118 vụ, QLĐT: 11 vụ, liên quan đến công tác GPMB: 15, CSXH: 4, kinh tế: 1, nội dung khác: 20, trong quá trình tiếp công dân đã tiếp nhận 4 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo của công dân, 161 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Trong năm có 01 vụ việc là đoàn đông người (30 người) của các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ Thanh Bình kiến nghị việc chưa thực hiện dự án xây dựng chợ Thanh Bình mới để các hộ ổn định kinh doanh, không có vụ việc phức tạp.

Ban Tiếp công dân và Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung để Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tiếp dân theo lịch vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Trong quá trình thực hiện tiếp công dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã hướng dẫn, giải thích, trả lời công dân và ban hành các thông báo chỉ đạo, giao cho các cơ quan chuyên môn xem xét, có kết luận bằng văn bản trả lời công dân. Đến nay, bộ phận tiếp công dân của thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố xử lý hết vụ việc được phản ánh, kiến nghị trong quá trình tiếp công dân, không còn vụ việc nào chưa được xử lý.

2.2 Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

2.2.1. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại

a) Tiếp nhận đơn khiếu nại:

Trong năm 2023, UBND thành phố đã tiếp nhận: 33 đơn khiếu nại trong đó có 29 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các cơ quan hành chính của thành phố (4 đơn trùng), giảm 33 đơn nhận và 35 đơn thuộc thẩm quyền so với năm 2022. Các đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố giao các phòng, ban thuộc thành phố tham mưu: 23 đơn, chuyển Chủ tịch UBND phường, xã: 6 đơn.

Nội dung đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:

- + KN các QĐHC, hành vi hành chính: 6 đơn,
- + KN liên quan đến đất đai, cấp GCNQSD đất: 17 đơn,
- + KN liên quan đến GPMB: 3 đơn.
- + KN liên quan đến công tác CSXH: 1 đơn
- + KN khác: 2 đơn

b) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại:

Trong năm 2023, các phòng, ban, phường, xã của UBND thành phố đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP xử lý, giải quyết xong 24 đơn khiếu nại và 01 đơn tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền (có 01 đơn khiếu nại và 01 đơn tranh chấp đất đai của năm 2022 chuyển tiếp sang), giảm 40 đơn giải quyết so với năm 2022, trong đó: các phòng ban của thành phố giải quyết 22 đơn, các phường, xã giải quyết 3 đơn. Kết quả: Ban hành Quyết định giải quyết: 9 đơn (kết quả: khiếu nại đúng một phần: 1, khiếu nại sai 8 đơn), rút đơn khiếu nại: 11 đơn, văn bản không thụ lý: 4 đơn, 01 Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Hiện còn 6 đơn khiếu nại gồm: KN của ông Nguyễn Văn Hưng, khu 10, phường Tân Bình, khiếu nại Thông báo thu hồi GCNQSD đất của UBND thành phố; Ông Nguyễn Văn Hà, Xóm Quang Trung 1, thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng, khiếu nại việc xét công nhận hạn mức đất ở cho gia đình ông của UBND xã Quyết Thắng không đúng; KN của bà Lê Thị Mận, số 25 ngõ 18 phố Ngọc Tuyền, khu 10, phường Ngọc Châu khiếu nại Công văn số 1563/UBND-TNMT ngày 29/6/2023 của UBND TPHD về việc không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất cho bà; Liên danh nhà thầu PECOM- Ngũ Thường KN kết quả chấm thầu gói HD-PW-05: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải - thiết bị; Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Xóm Quốc Lộ 5, thôn Trác Châu, Xã An Thượng khiếu nại việc xác định nguồn gốc đất để cấp GCNQSD đất của UBND xã An Thượng, giao Chủ tịch UBND xã An Thượng giải quyết theo thẩm quyền; Ông Nguyễn Văn Bùi, giáo viên trường TH Việt Hoà KN Quyết định số 67C/QĐ-THVH ngày 05/11/2023 của trường TH Việt Hoà về mức phụ cấp thâm niên đối với ông mức 11% là không thoả đáng, không đồng ý với QĐ giải quyết KN lần đầu của Hiệu trưởng trường TH Việt Hoà.

Các đơn trên được Chủ tịch UBND thành phố giao cho Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, xã An Thượng và các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

2.2.2 Tình hình tổ cáo và kết quả giải quyết tổ cáo

a) Tiếp nhận đơn.

- Tổng số đơn nhận trong năm 2023 là 50 đơn, trong đó có 39 đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các cơ quan hành chính của thành phố, còn lại 11 đơn trùng, đơn không thuộc thẩm quyền đã làm văn bản hướng dẫn công dân, tăng 19 đơn nhận và 10 đơn thuộc thẩm quyền so với năm 2022.

- Thẩm quyền giải quyết:

+ Đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố giao các phòng, ban thuộc thành phố tham mưu: 33 đơn.

+ Đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường xã: 6 đơn.

- Nội dung đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:

+ TC cán bộ, cơ quan làm sai: 31 đơn

+ TC liên quan đến đất đai: 4 đơn

+ TC khác: 4 đơn

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:

Trong năm 2023, UBND thành phố và UBND xã đã giải quyết, xử lý xong 34 đơn tiếp nhận, tăng 5 đơn giải quyết so với năm 2022. Đã ban hành kết luận giải quyết: 3 đơn (kết quả: TC sai: 1 đơn, TC đúng 1 phần: 2 đơn), tham mưu ban hành văn bản không thụ lý tố cáo: 22 đơn; rút đơn tố cáo 9 đơn. Các phòng ban của TP giải quyết: 30 đơn, các phường xã giải quyết, xử lý: 4 đơn.

Hiện còn 5 đơn tố cáo đang trong thời hạn giải quyết gồm: TC ông Bình - Chủ tịch UBND phường Việt Hoà can thiệp trái pháp luật vào việc điều động công chức năm 2022; TC ông Phạm Duy Phương khu Lê Quán cố ý phá hoại, huỷ hoại tài sản tường rào của gia đình ông Quả, bà Phương. TC ông Nguyễn Văn Kiểm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thạch Khê bao che, né tránh, giải quyết không đúng nội dung đề nghị của ông Quả, bà Phương về việc ông Phạm Duy Nhất bị lỗi đi, đào đường ngõ đi chung làm ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình ông Quả; TC gia đình bà Ngà bơm nước ảnh hưởng đến nhà số 5/84 Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình; TC một số nội dung liên quan đến Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên. Chủ tịch UBND thành phố giao cho Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, Thạch Khê và Thanh tra thành phố tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền.

2.2.3. Tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

a) Tiếp nhận đơn:

Trong năm 2023, UBND thành phố đã tiếp nhận 396 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong đó 352 đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, tăng 89 đơn nhận và 53 đơn thuộc thẩm quyền so với năm 2022

- Thẩm quyền giải quyết:

+ Đơn thuộc thẩm quyền của thành phố phải giải quyết: 258 đơn

- + Đơn thuộc thẩm quyền chuyển các phường, xã giải quyết: 94 đơn
- Nội dung đơn đề nghị thuộc thẩm quyền: 352 đơn
- + Liên quan đến đất đai, đường ngõ xóm, đòi lại đất, lấn chiếm đường ngõ xóm, mốc giới sử dụng đất, tranh chấp đất đai: 78 đơn
- + ĐN giải quyết việc xây dựng nhà cửa gây lún, nứt, san lấp, xây dựng trái phép, xây dựng lấn chiếm, công tác quản lý đô thị: 49 đơn
- + ĐN liên quan đến cấp GCNQSD đất: 102 đơn
- + ĐN liên quan đến việc thực hiện chính sách bồi thường đất đai, GPMB: 73 đơn
- + ĐN liên quan đến kinh tế: 14 đơn
- + ĐN liên quan đến chế độ, chính sách: 15 đơn
- + ĐN khác: 21 đơn

b) Kết quả giải quyết đơn Đề nghị:

Trong năm 2023, các phòng, ban, phường, xã của thành phố đã giải quyết, trả lời bằng công văn, biên bản làm việc, công dân rút đơn 335/390 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh phải giải quyết (trong đó có 38 đơn từ năm trước chuyển tiếp sang), tăng 55 đơn so với cùng kỳ năm trước, đạt 85,5% trong tổng số đơn phải giải quyết, cụ thể:

- Các phòng, ban của thành phố giải quyết, trả lời: 255 đơn
- UBND các phường, xã giải quyết, trả lời: 80 đơn.

Hiện còn 55 đơn đang trong thời hạn giải quyết, được các phòng, ban, phường, xã tiếp tục tham mưu giải quyết theo quy định (46 đơn thuộc các phòng, ban tham mưu, 9 đơn thuộc phường, xã).

2.2.4. Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tổng số quyết định giải quyết KN, kết luận giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phải thực hiện trong năm là 7 vụ việc, trong năm đã thống nhất được phương án giải quyết 01 vụ việc, đã cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm 01 vụ việc, cụ thể:

- Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 về việc giải quyết đơn KN của ông Nghiêm Trọng Giang, số 6/48 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TPHD, KN hành vi hành chính không thực hiện tách thửa theo quy định của pháp luật, kết luận KN đúng. Đến nay chưa thực hiện được việc điều chỉnh nội dung liên quan đến ngõ đi trên GCNQSD đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Tuyền.

- Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc giải quyết KN của ông Hoàng Văn Khương, Hoàng Văn Khôi, khu Đồng Ngộ, phường Nam Đồng, KN việc UBND TP không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND phường thực hiện giao đất cho ông Khương, ông Khôi theo QĐ số 663/QĐ-UB ngày 06/8/2022 của UBND huyện Nam Sách, kết quả khiếu nại đúng một phần; kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc giao đất cho ông Khương, ông Khôi. UBND thành phố có Công văn số 739/UBND-TNMT ngày 04/4/2023 về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc giao đất

cho ông Khương, ông Khôi. Ngày 17/5/2023, Sở TNMT tỉnh có Công văn số 1110/STNMT -QLĐT về việc giao bù đất ở cho hộ ông Khương, ông Khôi. Căn cứ hướng dẫn của Sở TNMT, UBND thành phố có Công văn số 3070/PXL-VP ngày 19/5/2023 giao Phòng TNMT thực hiện, đến nay chưa thực hiện xong.

- Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại (*lần 2*) về đất đai của bà Nguyễn Thị Dịu ở số 288, đường Thanh Niên, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương; Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại (*lần 2*) về đất đai của bà Phạm Thị Hoa ở số 288, đường Thanh Niên, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương; Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại (*lần 2*) về đất đai của bà Nguyễn Thị Dịu ở số 288, đường Thanh Niên, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Hội đồng Bồi thường GPMB dự án đang từng bước thực hiện các nội dung trong quyết định, chưa thực hiện xong.

- Kết luận số 533/KL-XKT ngày 13/9/2004 của Thanh tra tỉnh Hải Dương kết luận thanh tra xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Giai và ban hành Quyết định số 548/QĐ-XKT ngày 17/9/2004 giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Giai. Ngày 16/3/2007, UBND thành phố Hải Dương ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc thu hồi 57,3m² đất của ông Nguyễn Ngọc Giai đang sử dụng để giao cho UBND phường Thanh Bình quản lý, tại thửa đất số 325 thuộc tờ bản đồ địa chính số 08 phường Thanh Bình theo nội dung Kết luận. Tuy nhiên đến nay ông Nguyễn Ngọc Giai chưa thực hiện việc bàn giao 57,3m² đất cho UBND phường Thanh Bình quản lý theo kết luận. UBND thành phố đã có nhiều văn bản đôn đốc yêu cầu thực hiện và giao phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố phối hợp với UBND phường Thanh Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường Thanh Bình vận động, thuyết phục gia đình ông Nguyễn Ngọc Giai bàn giao đất cho UBND phường quản lý, nếu hộ gia đình ông Giai không thực hiện quyết định thu hồi đất, phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. UBND phường Thanh Bình tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng nội dung QĐ. Đối với việc quy hoạch ngõ 1 (nay là ngõ 264), Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị, UBND phường Thanh Bình lập quy hoạch để thực hiện Đề án làm đường ngõ xóm ngày 22/11/2000 của HĐND và UBND thành phố theo đúng nội dung Quyết định. Phòng TNMT thành phố có BC số 863/BC-TNMT ngày 19/4/2023 về việc các bên đã hoà giải thống nhất phương án thực hiện, đang thực hiện các thủ tục để mở rộng ngõ đi theo ý kiến của người dân và cấp GCNQSD đất cho ông Giai. Ngày 03/8/2023, UBND thành phố có Báo cáo số 628/BC-UBND về việc thực hiện Kết luận số 533 và có đề xuất với Thanh tra tỉnh về việc mở rộng ngõ theo đề nghị của các hộ dân, đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời của Thanh tra tỉnh

- Kết luận giải quyết tố cáo số 472/KL-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND TPHD về việc giải quyết đơn tố cáo Chủ tịch UBND xã An Thượng

vi phạm trong quản lý đất đai, UBND xã đã thực hiện việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có thiếu sót, tuy nhiên còn 2 nội dung chưa thực hiện: Hướng dẫn hộ ông Nguyễn Xuân Hán làm thủ tục chuyển mục đích đối với diện tích 116m² tại thửa đất số 334 từ đất TCLN sang NTTS theo hiện trạng; đã tháo dỡ công trình xây dựng của hộ bà Sau, UBND xã đề nghị cho tồn tại phần diện tích xây dựng quá quy định 7m² của hộ ông Hán do ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Đã cơ bản thực hiện xong Kết luận.

- Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND TPHD về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quyết, số 3 Phạm Quý Thích, phường Tứ Minh khiếu nại các quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường GPMB không đúng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của công dân, kết quả: khiếu nại đúng một phần, đã yêu cầu tính toán lại phần tài sản trên đất của ông Quyết. Giao Ban GPMB thành phố đang thực hiện tính toán lại tài sản trên đất theo Quyết định giải quyết KN. Đã thực hiện xong và ông Quyết đã nhận tiền bồi thường, GPMB.

- Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của chủ tịch UBND TPHD về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thửa đất số 7 Hàn Giang, khu 3, phường Quang Trung theo đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Dũng, số 9, Hàn Giang, khu 3, phường Quang Trung, kết quả xác định phần thửa đất thuộc quyền sử dụng của ông Hoàng Văn Dũng và những người thừa kế của cụ Lụng (bà ngoại ông Dũng), yêu cầu 2 hộ ông Thuật, bà Ngọc thu dọn cây cối, trả lại phần diện tích đất đã chiếm dụng cho ông Dũng là người đại diện được uỷ quyền. UBND phường Quang Trung thực hiện. Chưa thực hiện xong

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác khác.

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và kê khai tài sản thu nhập, bổ sung, kê khai tài sản thu nhập hằng năm, UBND thành phố đã giao cho cơ quan chuyên môn thực hiện việc lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại của Luật Phòng, chống, tham nhũng; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập hằng năm cho người có nghĩa vụ kê khai theo mẫu bản kê khai và kê khai thu nhập bổ sung và nộp về cơ quan chuyên môn theo phân cấp quản lý. Theo phân cấp quản lý, UBND thành phố không có trường hợp nào phải kê khai thu nhập lần đầu, số người kê khai thu nhập bổ sung năm 2022 là: 2 người, số người kê khai thu nhập hằng năm là 02 người, đã tổng hợp và nộp về cơ quan quản lý theo quy định.

Kết hợp thanh tra hành chính, giải quyết đơn thư với công tác phòng chống tham nhũng, trong thời gian qua, UBND thành phố chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng.

Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/5/2023 về thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023; báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; báo cáo Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác phối hợp khối nội chính 5 tháng đầu năm 2023; BC đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội; Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm theo nhiệm vụ được giao của Thanh tra thành phố. Tham gia rà soát hồ sơ cưỡng chế GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố...

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trong năm, UBND thành phố đã giao thanh tra thành phố thực hiện 4/5 cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất để đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, ổn định tình hình chính trị địa phương, đôn đốc thực hiện xong phần lớn các kết luận thanh tra, không có cuộc thanh tra lại, các cuộc thanh tra đều có chất lượng cao, kiến nghị xử lý phù hợp, chính xác, khách quan... Tổng hợp thông tin báo cáo kịp thời với các cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

- Đối với công tác tiếp dân của thành phố được duy trì nghiêm túc, Ban tiếp công dân của thành phố cùng với Thanh tra thành phố thực hiện lịch tiếp dân thường xuyên. Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố duy trì lịch tiếp dân định kỳ theo quy định, số lượng công dân đến trụ sở tiếp dân của UBND thành phố tăng về số lượt, số người so với năm trước nhưng không có vụ việc phức tạp phát sinh

Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị: Trong kỳ tổng số đơn UBND thành phố tiếp nhận 479 đơn (KN: 33, TC: 50, ĐN: 396), trong đó có 420 đơn thuộc thẩm quyền (KN: 29, TC: 39, ĐN: 352), tăng 66 đơn nhận, 26 đơn thuộc thẩm quyền so với năm 2022. Nội dung đơn chủ yếu về cấp giấy chứng nhận QSD đất, lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà cửa; công tác quản lý đô thị, bồi thường khi GPMB; các nội dung khác về kinh tế, chính sách xã hội, ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai... Những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được Chủ tịch UBND thành phố giao Ban tiếp công dân của UBND thành phố tổng hợp, phân loại xử lý và chuyển cho các phòng, ban tham mưu và các phường, xã giải quyết theo quy định của pháp luật, đến nay không có đơn chưa xử lý.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND và lãnh đạo UBND thành phố, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Các phòng, ban của thành phố đã tập trung tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản đảm bảo thời gian quy định, các phường xã cũng tích cực giải quyết hết các đơn được giao với số lượng 393 đơn (KN: 24, TC: 34, ĐN 335)/461 đơn (có 41 đơn từ kỳ trước chuyển tiếp sang; đạt 85% trong tổng số đơn phải giải quyết, các đơn còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

- Đã nghiêm túc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, giải quyết KNNTC theo quy định, có văn bản nhắc nhở đôn đốc các tổ chức cá

nhân có liên quan đến việc thực hiện các kết luận, quyết định và kịp thời báo cáo các cơ quan cấp trên về việc thực hiện đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Do phát sinh một số cuộc thanh tra và số lượng đơn tăng nên đã phải đề xuất điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra năm 2023 theo kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận, việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật còn chậm.

- Còn một số đơn thư giải quyết chưa đảm bảo thời gian quy định, việc thông tin, báo cáo kết quả giải quyết của một số phòng ban, UBND phường xã chưa kịp thời tập trung vào một số lĩnh vực Tài nguyên môi trường và Quản lý đô thị.

- Việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc còn chậm, kéo dài.

3. Nguyên nhân:

- Do phát sinh các cuộc thanh tra đột xuất, nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo phải thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian; lực lượng làm công tác thanh tra, tiếp công dân phải điều chuyển, thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

- Số lượng đơn năm 2023 tăng so với năm 2022, một số đơn quá thời hạn do đang xin ý kiến, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; một số vụ việc có yếu tố khách quan, công dân không phối hợp thực hiện; công tác bố trí nhân sự của một số phòng, ban chuyên môn thiếu so với số lượng biên chế giao nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc.

- Việc thực hiện Kết luận sau thanh tra không triện đê, kéo dài do có một số kết luận đối tượng thực hiện chết, thay đổi nơi ở, các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến khi thực hiện các kết luận khó khăn về căn cứ thực hiện, có một số ít tài liệu thất lạc nên khó xác định trách nhiệm liên quan đối với những vi phạm, chế tài đối với người không thực hiện là công dân không quy định cụ thể....

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, phường, xã trong công tác giải quyết đơn còn chưa kịp thời, thực hiện hiện chưa nghiêm túc chỉ đạo, giao việc của Chủ tịch UBND thành phố trong giải quyết đơn thư, thực hiện Kết luận, quyết định sau thanh tra giải quyết KNTC đã có hiệu lực.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để nghiêm túc thực hiện và thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 tập trung vào các lĩnh vực hiện như: Công tác quản lý giáo dục và quản lý thu – chi tại một số trường học trên địa bàn thành phố; lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố do UBND thành phố đầu tư, xây dựng; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường, xã, Trưởng các phòng, ban liên quan trong việc thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các kết luận sau thanh tra và phòng chống tham nhũng, công vụ.

- Thực hiện thanh tra đối với một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố.

- Đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định, kết luận sau giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa thực hiện theo quy định. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, giải quyết KNTC để làm cơ sở xác định trách nhiệm khi tổ chức thực hiện.

- Duy trì tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ ở thành phố và UBND các phường, xã. Đôn đốc các phòng, ban, phường, xã của thành phố tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận và đơn thư mới phát sinh, khắc phục tình trạng một số đơn thư giải quyết chưa đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là trách nhiệm tham mưu của thủ trưởng các phòng, ban, phường xã trong việc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố;

- Tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả giải quyết đối các đơn thư, ý kiến chỉ đạo của với Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ kết quả và phương án xử lý giải quyết nội dung đơn thư.

- Phối hợp và đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết tố cáo của tỉnh và thành phố.

- Thực hiện thanh tra đối với một số lĩnh vực có dấu hiệu tham nhũng và giải quyết đơn thư của công dân có liên quan đến tố cáo, phản ánh hành vi tham nhũng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện phối hợp với các cơ quan Nội chính để nắm bắt thông tin, giải quyết các vụ việc liên quan lĩnh vực phòng chống tham nhũng...

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2024 của UBND thành phố Hải Dương trình kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 989/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố)

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Các Đại biểu HĐND TP;
- LĐ và CVVP HĐND & UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VP, TTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Hồ Đăng